

# จดหมายข่าว

## คณะเกษตร กำแพงแสน



### นิทรรศการงานวิจัย นวัตกรรม และโครงงานสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตร กำแพงแสน (Agri-Science Project Exhibition 2024)



วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะเกษตร กำแพงแสน โดยงานบริการการศึกษา จัด “นิทรรศการงานวิจัย นวัตกรรม และโครงงานสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตร กำแพงแสน (Agri-Science Project Exhibition 2024)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษพา คงสมัย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนิสิตส่งผลงานเข้าร่วม ดังนี้ 1) **ประเภทงานวิจัย** 1.1 นำเสนอแบบปากเปล่า จำนวน 20 คน 1.2 นำเสนอแบบโปสเตอร์ จำนวน 17 คน 2) **ประเภทนวัตกรรม** จำนวน 3 คน ณ ห้อง 104 อาคารศูนย์เรียนรวม 4



ครบรอบสถาปนา

# 21

### ครบรอบวันสถาปนา คณะเกษตร กำแพงแสน

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเนื่องในโอกาส “ครบรอบวันสถาปนา 21 ปี คณะเกษตร กำแพงแสน” โดยทำพิธีสักการะพระพิรุณ บริเวณหน้าสระพิรุณ วางมาลัยดอกไม้หน้าอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู พิธีสงฆ์ และร่วมถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป บริเวณหน้าอาคารคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อความเป็นสิริมงคล และรำลึกถึงคุณูปการของผู้ออกตั้งวิทยาเขตกำแพงแสน มีพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2567 ด้านต่างๆ จำนวน 15 คน และพิธีมอบรางวัลสนับสนุนผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ (2566) ประจำปี 2567 จำนวน 37 คน รวม 58 ผลงาน พิธีรดน้ำขอพร คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส โดยศาสตราจารย์ เกียรติคุณ วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ เป็นผู้แทนอาจารย์อาวุโสกล่าวแสดงความยินดี และให้พรแก่บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ได้กล่าวความรู้สึก และขอบคุณบุคลากร จากนั้น รับประทานอาหารร่วมกัน ณ อาคารก่อประดิษฐ์สกุล คณะเกษตร กำแพงแสน

### กิจกรรม “ป๊อปปี้เทค & AGGIE NIGHT” คณะเกษตร กำแพงแสน



วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 18.00-21.00 น. คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรม “ป๊อปปี้เทค & AGGIE NIGHT” โดยมีคณาจารย์ และ นิสิตชั้นปีที่ 4 (รหัส 63) เข้าร่วมงาน ณ บริเวณหน้าอาคารคณะเกษตร กำแพงแสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวแสดงความยินดีและให้ป๊อปปี้เทค แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 (รหัส 63) ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา คุณเสาวลักษณ์ สวัสดิ์กวีวัน (กฏวิทยา KU49)ผู้แทนจากสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวแสดงความยินดี พิธีมอบเกียรติบัตรนิสิตดีเด่น "ด้านจิตอาสา" โดยคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน จากนั้น เข้าสู่ พิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือ นิสิตชั้นปีที่ 4

กิจกรรม AGGIE NIGHT มีการแสดงดนตรีจาก AGGIE BAND กิจกรรมการแต่งกาย : ธีม "อาชีวะในฝัน" มอบรางวัล POPULAR VOTE โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และรับประทานอาหารร่วมกัน

## โครงการฝึกอบรม "การจัดการฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง"



ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการฝึกอบรม "การจัดการฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง" ให้กับ นักวิชาการ ผู้สนใจทั่วไป และเกษตรกร ระหว่างวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2567 โดยมี ผศ.ดร.กฤษณ์ บัญญา เป็น หัวหน้าโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรม 34 คน ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และสามารถในการจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องเนื้อตามหลักวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นแนวทางในการให้ความร่วมมือกันในอนาคต ณ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

## ผู้ควบคุมการขยายวัตถุดิบทรัพยากรทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2567 (แบบOnsite) รุ่นที่ 1



คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับคัดเลือกจากกรมวิชาการเกษตร ให้ดำเนินการจัดโครงการอบรม "ผู้ควบคุมการขยายวัตถุดิบทรัพยากรทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2567 (แบบOnsite) รุ่นที่ 1" โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร, สมาคมการค้าันวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (TaiTa), โรงพยาบาลปทุมธานี, สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, สถาบันวิจัยพืชสวน, สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และ สำนักวิจัยและพัฒนากาเกษตรเขตที่ 5 มีผู้ประกอบการ พนักงานบริษัท/ห้างร้าน ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายวัตถุดิบทรัพยากรทางการเกษตรเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 260 คน ทั้งยังได้จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจุก คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการอบรม ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 ชั้น 1 ห้อง 101 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน



## โครงการสัมมนา ระหว่าง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Research Faculty of Agriculture, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น



คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินการ โครงการสัมมนา ระหว่าง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Research Faculty of Agriculture, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ รัตนกริธากุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับและเปิด การสัมมนา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ห้องฝึกอบรมและสาริต อาคาร บริการวิชาการ เรือนเกษตรอภิมรณ คณะเกษตร กำแพงแสน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านงานวิจัย และแสวงหาความร่วมมือในอนาคตระหว่างกัน โดยมีผู้นำเสนอจาก คณะเกษตร กำแพงแสน และ จาก Faculty of Agriculture, Hokkaido University รวม 6 คน โดยมี อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ภิญโญ โครงการจัดตั้ง ภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย รับหน้าที่เป็น Chairperson

## กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ คณะเกษตร กำแพงแสน หัวข้อ "Modern Leadership for new generation"



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจุก คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็น ประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการคิดและการเรียนรู้ กิจกรรมฝึกอบรม หัวข้อ "Modern Leadership for new generation" ให้กับกลุ่มผู้นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 35 คน ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 202 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โดยได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์ปริดา ต้นตเวส (KU40) และ นายสัตวแพทย์โสภณ คงเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้พฤติกรรม การสร้างความสัมพันธ์ การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และเตรียมความพร้อมการทำงานของคน-กรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน

